

ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

ของข้าราชการ โรงพยาบาลสันทราย

รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ระดับ
ดีเด่น

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

นาง	ดรุณี แแบ่งทิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	จิระพันธ์ ดวงบาล	จพ.เวชสถิติชำนาญาน
นาย	จิระพงษ์ กอเทพวัลย์	นายแพทย์ชำนาญการ
นาง	ดารานี แซ่เอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	พนารัตน์ สมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ศรัญญา เศวตเศรณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	เสาวลักษณ์ เวชพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	วิกานดา พองเลา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นาย	พลธิพงษ์ ภัคดี	ทันตแพทย์ชำนาญการ
นาย	นันทวัฒน์ ยาวุฒิ	นายแพทย์ชำนาญการ
นาง	ศิริวรรณ พิมาสน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นาง	จิรัฐยา จุลมนต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	หนึ่งฤทัย เมืองทรัพย์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	ศรินดา ไชยวงศ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
น.ส.	ศุภัจฉรา ไต้วัลย์	นายแพทย์ชำนาญการ
นาง	ปรีดา พิทาคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ทิพาวรรณ กางสำโรง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	อุบล สุวรรณมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	จุฑามาศ อนุวงศ์เจริญ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นาง	พรรณนา ดวงสุวรรณ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นาง	งามพิศ จันท์ทิพย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.	พิมพ์ฉวีลา สุพรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นาง	มณฑกานต์ เครือเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	จirnันท์ วงศ์มา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	นารีรัตน์ พรหมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	ศิริรัตน์ วรรณจตุรพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ชัญติกา ศรีสูงเนิน	เภสัชกรปฏิบัติการ
นาง	จันทร์จิรา สุดใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดีมาก

ระดับ ดีมาก	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	นาง ประภาพร พันธุ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. นันทน์ภัส มาจิว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง ปานพิกุล สกุลคู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง ภาณี ศรีสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง สายพิน คำไผ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง สุพรรณณี ชูระแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. สุวิมล ธงนาค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง อรพินท์ ศิริโชติตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พรพัชรนันท์ ภัทรพิรณฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	นาง ทศกัญญา จารุกะสัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พรทิพย์ อูสาหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พรทิพย์ ศิริแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. พัชรี กุศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พรพรรณ วรวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง สุพร มอระยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. อรธีรา แก้วบุตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง เกร็อวรรณ สนธิคุณ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
	นาง นันทวัน คำตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง บุญเทียน แก้วมงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. พรปวีณ์ สังข์บุญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. สุภาพร แก้วควายงาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. จันทร์จิรา จิตรักนที	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง วิริยา หลิดชีวงศ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	นางสาว รัตนา ไชยพองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
	นาง สุใจ วุฒิการณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง สมพร กวงแหน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง ประสพพร วิสิษฐอุดรการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พัชรินทร์ อินตะมูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง มยุเรศ ใจโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. ศิริพร จิระศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ระดับ ดีมาก	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	นาง อัมพร รอดสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง อารีย์ ใจคำปัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง นิตยาภา นันทขว้าง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
	นาง ทองสุข รัง ษี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน
	นาย อนุสรณ์ บัวทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	นาย อนุพงศ์ ศิริโชติตระกูล	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญาน
	นาง ขนิษฐา พงษ์ศิริ	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง พิรานันท์ อ่ำภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	เยาวเรศ นกครุฑ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง รติณัฐ์ แสงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง วัชรินทร์ อิงคะนินนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	วีรชา นันทวิริยะชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ณภัทร อินทจักร์	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง กมลวรรณ เตชะฟอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง ดวงแสง อำพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง บุษราคม แก้วประภา	นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
	นาย ชัชวาล พลະภิญโญ	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง รอยพิมพ์ เลิศวิริยานันท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	นาง ณิชฎกานต์ พลະภิญโญ	เภสัชกรรมชำนาญการ
น.ส.	นวพร คำแจ่ม	นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.	ทิพย์สุดา เปรมภูติ	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง สมจินตนา เปี่ยมอนันต์	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง อารักขา ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.	สุภาภรณ์ ดาววี	เภสัชกรชำนาญการ
	นาย อาทิตย์ รมโพธิ์	นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
	นาย ปิยะ โตสุขวงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง เพชรรัตน์ วงศ์วิไล	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง สุธัญญา ปัญญามณี	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญาน
	นาง มลวิภา กันทะเรื่อน	จพ.เวชสถิติชำนาญาน
น.ส.	สินีนากู วงศ์วิบูลย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.	เมวิกา จันทคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ระดับ ดีมาก	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
น.ส.	วชิราภรณ์ จันสม	จพ.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน
น.ส.	วิลาสินี วิชัยศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	อรรวรรณ ไชยสวัสดิ์	จพ.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน
นาง	นภัสรพี แสนสอาด	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
น.ส.	ญาณนันท์ พันธุ์ปัญญา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.	ณัชชา ปลอดภัย	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นาย	พุลพฤกษ์ โสภารัตน์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นาง	ชุตिकाญจน์ ดวงใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	สุนีย์ จินะจันตา	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.	ณัฐ ใจคำปัน	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นาง	ปิ่นทอง หมายดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	ยุพิน บุญประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	พิมพ์วิมล ปันจันทร์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	สิริกานต์ กรณ์ยวัฒน์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ธนต์ชนก ไชยเป็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ชรินทร์รัตน์ จันท์คำ	เภสัชกรรมปฏิบัติการ
น.ส.	ชโนรัช สุวรรณเวทิน	เภสัชกรรมชำนาญการ
น.ส.	ภิศณา เลิศเรืองปัญญา	เภสัชกรปฏิบัติการ
นาง	อัญชลี แก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	นวพร สีนสกุลวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	พัฒนา ธวัชวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พ.จ.อ.	ภิชัย ยิ่งยืน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นาง	กาญจณี ทองมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	ทักษิณ ประพฤติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	ปาริชาติ พันธุ์เกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	กฤษณา เมืองมูล	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นาง	ดาวเรือง อิ่มเอิบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ปิ่นนภา เตอะอ้าย	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นาย	สุรัตน์ ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.	วิธูวรรณ สุชาติานนท์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นาย	อนวัช ฉลอม	นายแพทย์ปฏิบัติการ

ระดับ ดีมาก	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นาย	ธเนศ ชัชวาลชัยทรัพย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.	ทัศนิกา คณะนัย	เภสัชกรชำนาญการ
นาง	ปริญญาดิ ดวงสีลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	สวิทย์ สุวรรณมานะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	อารีย์ ไจมาทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	กิตติภา อาทิตย์	นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.	ณัฐณี พิทักษ์ศิริอนันต์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
น.ส.	กรกษม หาญรัตนชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	ราตรี ทานะพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	พิมพ์ภิมุข กลั่นเรืองแสง	นายแพทย์ชำนาญการ
นาง	จิรานุช วงศ์อุทัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	สุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	สรารุช ทมโยธา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
น.ส.	ชนกพร บัวชุม	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นาง	นิรชร แก้ววงศรีตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	ปนัดดา ธีระเชื้อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	จันทนา อินญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	สร้อยเพชร วงศ์วาลย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นาง	สิริกานต์ คำแหง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ